
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

วันที ่ ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
--------------------------------------------- 

 

ล าดับที่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายยรรยง  แก้วไชย ประธานสภา อบต. ยรรยง  แก้วไชย ส.อบต. หมู่ที่  ๙ 
๒. นายสมปอง  ภูมิบูรณ์ รองประธานสภา อบต. สมปอง  ภูมิบูรณ์ ส.อบต. หมู่ที่  ๖ 
 นายอนุสรณ์  ดวงศรี เลขานุการสภา อบต. อนุสรณ์  ดวงศรี ปลัด  อบต. 

๓. นายสีโห  หมื่นสา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑ สีโห  หมื่นสา  
๔. นายวิรัช  วัฒย ุ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๒ วิรัช  วัฒย ุ  
๕. นายสายฟ้าแล๊บ  เพ็งราช สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๓ สายฟ้าแล๊บ  เพ็งราช  
๖. นางทองทิพย์  โพชารี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๔ ทองทิพย์  โพชารี  
๗. นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๕ นิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ  
๘. นายสงกา  แทนหาร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๗ สงกา  แทนหาร  
๙. นายเดชา  ทุงจันทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๘ เดชา  ทุงจันทร์  

๑๐. นายสราวุฒิ  จันเทา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๐ สราวุฒิ  จันเทา  
๑๑. นายไพจิต  แทนดวง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๑ ไพจิต  แทนดวง  
๑๒. นายธนากร  ศรีน้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๒ ธนากร  ศรีน้อย  
๑๓. นายบัวพันธ์  ปัตเป สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๓ บัวพันธ์  ปัตเป  
๑๔. นายเดชา  บุตโลบล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๔ เดชา  บุตโลบล  
๑๕ นายดาวเรือง  หนูนี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๕ ดาวเรือง  หนูนี  

ผู้มาประชุม ๑๕   คน ผู้ไม่มาประชุม  -ไม่มี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายโชคชัย  แก้วไชย นายก อบต. เลิงแฝก โชคชัย  แก้วไชย  
๒. นายบุญคง  สิมารักษ์ รองนายก อบต. เลิงแฝก บุญคง  สิมารักษ์  
๓. นายวิรัช  ภูจ าปา รองนายก อบต. เลิงแฝก วิรัช  ภูจ าปา  
๔. นายวีระยุทธ  แก้วพิทูลย์ เลขานุการนายก อบต. เลิงแฝก วีระยุทธ  แก้วพิทูลย์  
๕ นายอนุสรณ์  ดวงศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อนุสรณ์  ดวงศรี  
๖ นางจิตรอารีย์  บุหรัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จิตรอารีย์  บุหรัน  
๗ นายศราวุฒิ  แก้วมณีจันทร์ ผู้อ านวยกองช่าง ศราวุฒิ  แก้วมณีจันทร ์  
๘ นายสมัย  สีหวัง นักจัดการงานทั่วไป สมัย  สีหวัง  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  ๘  คน 
 

 
 

         (นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



หน้าที่  ๒  จากทั้งหมด ๒๗ หน้า 

       ผู้มาประชุม               จ านวน  ๑๕  คน 

       ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน   -    คน  
       ผู้ขาดประชุม  จ านวน    -   คน 
       ผู้เข้าร่วมประชุม    จ านวน    ๘  คน 
        

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
เลขานุการสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ 
(นายอนุสรณ์  ดวงศรี) เรียนท่าน ประธานสภา อบต .เลิงแฝก บัดนี้ สมาชิกสภาฯ ได้มาครบองค์ประชุมและถึง

ก าหนดนัดประชุมสภาฯ ขอเชิญท่านจุดเทียน ธูปบูชาพระรัตนตรัยและท าหน้าที่ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปขอเรียนเชิญครับ 

ประธานสภาฯ (ด าเนินการจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยแล้วกลับมา ณ ที่นั่ง) เชิญทุกท่านนั่งครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานฯแจ้งต่อที่ประชุม   
 ๑.๑ เรื่องแจ้งให้สมาชิกสภาฯเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคุณธรรมวิมุตติธรรม  เสริมสร้าง  

ปัญญาและคุณธรรมส าหรับผู้น าและคนในสังคม  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๖   
ณ  วัดโสกคลอง  ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๕   

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ในวันที่ ๑๓ – ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๕  องค์การบริหารส่วน 
(นายยรรยง  แก้วไชย) ต าบลเลิงแฝก จะด าเนินการโครงการคุณธรรมวิมุตติธรรม  เสริมสร้างปัญญาและคุณธรรม

ส าหรับผู้น าและคนในสังคม  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๖   
โดยมีนายโชคชัย  นันตลาด นายอ าเภอกุดรัง มาเป็นประธานในพิธีเปิด ให้ท่านสมาชิก
สภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมด้วย  

ที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  ที่  ๔  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๕  

เมื่อวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๕  
ประธานสภาฯ  ส าหรับรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้วยังไม่แล้วเสร็จเพราะต้องให้คณะกรรมการตรวจ  
(นายยรรยง  แก้วไชย) รายงานประชุมได้ตรวจรายการประชุมก่อน  จึงจะน าเข้าวาระเพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯได้  

รับรองในคราวต่อไป 
ที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องกระทู้ถาม   
   -ไม่มี-  
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องท่ีกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเสร็จแล้ว   
   -ไมมี-  
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องญัตติที่เสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
  ๕.๑  เรื่องรับทราบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕   
ประธานสภาฯ ได้ให้นายโชคชัย  แก้วไชย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกได้เสนอรายงานติดตาม  
(นายยรรยง  แก้วไชย) และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕   
 
 
 

         (นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



หน้าที่  ๓  จากทั้งหมด ๒๗ หน้า 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  ส าหรับรายงานการ 
(นายก อบต.เลิงแฝก) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ก าหนดว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

    (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

   ๑.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
   ๑.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเลิงแฝกประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

   ๑.๑.๑ จ านวนยุทธศาสตร์  ๖ ยุทธศาสตร ์
ประกอบด้วย 

   ยุทธศาสตร์ที่  ๑ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่  ๒ ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
   ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 
   ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่  ๖ การเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

๑.๑.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
(๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้คะแนนร้อยละ 89.50 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

 
 

 
 
         (นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 
 



หน้าที่  ๔  จากทั้งหมด ๒๗ หน้า 

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลเลิงแฝก ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นดังนี้ 

   ๑.๒.๑ จ านวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จ านวน โครงการ ดังนี้  
   ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรมจ านวน ๑๘ โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
จ านวน ๔ โครงการ 

   ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
จ านวน 32 โครงการ 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔   เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน  45  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕   การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จ านวน ๘ โครงการ 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรจ านวน ๑3 โครงการ 
๑.๒.๒  ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐   (๘๐ คะแนน) 
ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้คะแนน  ร้อยละ 90.5๐  
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
๑.๓ ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
๑.๓.๑ เป็นการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๕ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๕ จ านวน  18  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ   6,566,740  บาท 
มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๕ จ านวน  11  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.11 ของจ านวนโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ จากจ านวน 18 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 56.99 ของจ านวนเงิน
งบประมาณ 3,742,420 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑  โครงการที่ไม่สามารถด าเนินได้ 
จ านวน 7 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 2,824,320 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 
38.88 ของจ านวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 43.07 ของจ านวนเงินงบประมาณ      
ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  
 
 
 

 
         (นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 



หน้าที่  ๕  จากทั้งหมด ๒๗ หน้า 

   ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๕  จ านวน  4  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 267,300 บาท 
มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๕ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75 ของจ านวนโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่  2 จากจ านวน 4 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 59.85  ของจ านวนเงิน
งบประมาณ 160,000  บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 

โครงการที่ไม่สามารถด าเนินได้ จ านวน 1 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 
107,300 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ  40.14  ของจ านวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 
40.14 ของจ านวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  ๒๕๖๕  

   ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ จ านวน 32 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ  6,483,300  บาท 
มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๕ จ านวน  26  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.25 ของจ านวนโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ที่  3  จากจ านวน   32  โครงการ  และคิดเป็นร้อยละ 270.93   
ของจ านวนเงินงบประมาณ 17,565,400 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 

โครงการที่ไม่สามารถด าเนินได้ จ านวน 6 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ - บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 34.61 ของจ านวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 10.25 ของจ านวน
เงินงบประมาณท่ีปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔   เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๕  จ านวน  45  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ   23,992,925  บาท 
มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๕ จ านวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.33 ของจ านวนโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ที่  4  จากจ านวน  45  โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 37.65   
ของจ านวนเงินงบประมาณ  9,034,100  บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 

โครงการที่ไม่สามารถด าเนินได้ จ านวน 12 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 
14,958,825 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.66 ของจ านวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 
62.34 ของจ านวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๕  

   ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๕  จ านวน  8  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ  290,000  บาท 
มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๕ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่   5  จากจ านวน  8  โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 51.72   
ของจ านวนเงินงบประมาณ 150,000 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 
 
 

 
         (นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



หน้าที่  ๖  จากทั้งหมด ๒๗ หน้า 

โครงการที่ไม่สามารถด าเนินได้ จ านวน 4 โครงการ จ านวนงบประมาณ  140,000 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 48.27 ของจ านวนเงิน
งบประมาณท่ีปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  

   ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน  13  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ  1,759,400  บาท 
มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๕ จ านวน  4  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.76 ของจ านวนโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 จากจ านวน 13 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 16.76 ของจ านวนเงิน
งบประมาณ  295,000  บาท ตามยุทธศาสตร์ที่  6 

โครงการที่ไม่สามารถด าเนินได้ จ านวน 9 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 
1,464,400  บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.23 ของจ านวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 
83.23 ของจ านวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๕  

 

๑.๕ ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
   ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 

๑.ขาดการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับการดูแลเด็กโดย 
ไม่ใช้ความรุนแรงโดยการน านัยเชิงบวกของผู้ดูแลเด็กไปปรับประพฤติ แนวคิด ทัศนคติใน
การดูแลเด็กต้องใช้ระยะเวลา และมีการเสริมสร้างแนวคิด หรือเทคนิคการใช้วินัยเชิงบวก
ไปใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน ซึ่งถือเป็นขั้นสุดท้ายของการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

   ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
๑. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถด าเนินตามโครงการ ได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัย
ส าคัญ ได้แก่ ผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง การบูรณาการในการท างานและภาคีเครือข่ายให้ความ
ร่วมมือ อีกทั้งยังมีบางแห่ง ที่ยังด าเนินการไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเนื่องจากพ้ืนที่ห่างไกล 
ปัญหาความไม่ปลอดภัย และไม่มีภาคีเครือข่าย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔   เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. ควรมีการบูรณาการแนวทางการด าเนินงาน (รูปแบบ/วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนิน
โครงการ)ในระดับพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย 

   ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑. เพ่ือให้การด าเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน
อย่างแท้จริง ต้องมีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจให้แก่ส านักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ จังหวัดหน่วยงาน และสถานประกอบการ ให้เข้าใจถึง
เป้าประสงค์ท่ีแท้จริงของโครงการ 

 
 
 
 

         (นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 



หน้าที่  ๗  จากทั้งหมด ๒๗ หน้า 
กล่าวโดยสรุป จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลเลิงแฝก พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์    
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ ที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเลิงแฝก ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน 93.10 
คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 93.10 ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและ
ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
ได้รับคะแนน 85.70 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 85.70 

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
(๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้คะแนนเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และมากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ขั้นต่ า 

ในส่วนของการวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง ๖ 
ยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้ 

    ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 
ได้คะแนนระดับ ๕ หรือ มากท่ีสุด 

    ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
ได้คะแนน ระดับ ๓ หรือ ปานกลาง 

    ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ได้คะแนน ระดับ ๕ หรือ มากท่ีสุด 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๔   เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงได้คะแนน ระดับ ๕ หรือ มากท่ีสุด 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้คะแนน ระดับ 3 หรือ ปานกลาง 

    ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
ได้คะแนน ระดับ ๔ หรือ ดี 
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเลิงแฝก ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – 
กันยายน ๒๕๖๕) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว 
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกจึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๖๕ ในระบบ e-plan และ 
(ได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ 
 
 
 

         (นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



หน้าที่  ๘  จากทั้งหมด ๒๗ หน้า 

ซึ่งในครั้งนี้ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้ง
หน้า ดังนี้ 

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล       
เลิงแฝก ควรมีเสนอการก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการ
ติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย 

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมี
การน าผลการวัดคุณภาพแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความส าคัญ ในการจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา 
ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เก่ียวข้อง ตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพื่อน ามา
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณ
มากกว่าการท าโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการ
กิจกรรม เพราะอาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลจะไม่
สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจท า
ให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน 

๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอด
จนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่ม
อาชีพพัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะ      
มูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ    
มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๖. การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของ
ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่า
ครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้เท่านั้น เพราะนั้นเป็นเพียงพ้ืนฐาน
การก าหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง 

๗. ส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ควรให้ความส าคัญกับการให้ข้อมูลต่อ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้ และให้
ความส าคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเลิงแฝกด้วย 

 
 
 

         (นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 



หน้าที่  ๙  จากทั้งหมด ๒๗ หน้า 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายในญัตติวาระรับทราบรายงานติดตามและประเมินผล  
(นายยรรยง  แก้วไชย) แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  หรือไม่  
    -ไม่มีผู้ใดอภิปราย - 
ที่ประชุม  รับทราบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕   
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒  เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  

           ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๖  ค่าจัดซื้อเครื่องอินเตอร์คอมส าหรับสื่อสารภายใน  
           จ านวน  ๑  ชุด  ประกอบด้วย  แม่ข่าย  ๑  เครื่อง  ลูกข่าย  ๕  เครื่อง  พร้อมติดตั้งสาย        
           น าสญัญาณ  (ส านักปลัด  อบต.)  ตั้งงบประมาณไว้  ๕๗,๓๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้นายอนุสรณ์  ดวงศรี  เลขานุการสภาฯได้แจ้งระเบียบ  กฎหมายขั้นตอนการ  
พิจารณา  ให้ที่ประชุมทราบ 

นายอนุสรณ์  ดวงศรี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีท่าน 
(เลขานุการสภาฯ) ประธานสภาฯได้อนุญาตให้ชี้แจง  ระเบียบ  กฎหมาย   ประกอบการพิจารณาให้ความ

เห็นชอบโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๓  
หมวด  ๔  การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  ๒๗  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 โดย  โอนลดจาก  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (งานบริหารงานคลัง)  
  ตั้งไว้    จ านวน  ๑,๓๓๐,๔๔๐   บาท  
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน  ๑,๑๙๗,๘๔๑.๓๔  บาท  
  โอนลดครั้งนี้   จ านวน    ๔๗,๓๐๐   บาท  
  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน  ๑,๑๕๐,๕๔๑.๓๔  บาท  
  ซึ่งรายจ่ายที่ตั้งขึ้นใหม่อยู่ในหมวดครุภัณฑ์  เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นในการ

พิจารณาอนุมัติเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครับ 
ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้นายโชคชัย  แก้วไชย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้เสนอญัตติ  

ต่อที่ประชุม  เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีกระผมได้ 
(นายก อบต.เลิงแฝก) ยื่นญัตติ ขอความเห็นชอบโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๖   

มาตั้งเป็นรายจ่ายในรายการใหม่  เพ่ือจัดซื้อเครื่องอินเตอร์คอมส าหรับสื่อสารภายใน  
           จ านวน  ๑  ชุด  ประกอบด้วย  แม่ข่าย  ๑  เครื่อง  ลูกข่าย  ๕  เครื่อง  พร้อมติดตั้งสาย        
           น าสญัญาณ  (ส านักปลัด  อบต.)  ตั้งงบประมาณไว้  ๕๗,๓๐๐  บาท  เพ่ือความคล่องตัว 

ในการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบล  เนื่องจากห้องท างานต่างๆในส านักงาน 
ไม่ได้อยู่บริเวณเดียวกันในการติดต่อจึงจ าเป็นต้องติดตั้งเครื่องอินเตอร์คอมส าหรับสื่อสาร  
ภายใน  จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯได้พิจารณาอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ด้วยครับ 
 
 
 
 

         (นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 



หน้าที่  ๑๐  จากทั้งหมด ๒๗ หน้า 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายในวาระ ๕.๒  เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบโอนแก้ไข  
(นายยรรยง  แก้วไชย) เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๖ ค่าจัดซื้อเครื่องอินเตอร์คอม  

ส าหรับสื่อสารภายใน  จ านวน  ๑  ชุด  ประกอบด้วย แม่ข่าย  ๑ เครื่อง ลูกข่าย  ๕ เครื่อง  
พร้อมติดตั้งสายน าสัญญาณ (ส านักปลัด อบต.)  ตั้งงบประมาณไว้  ๕๗,๓๐๐ บาท  หรือไม่   

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย-  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้อภิปรายกระผมจะได้ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาฯท่านใดให้ความเห็นชอบอนุมัติ  

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ค่าจัดซื้อเครื่องอินเตอร์คอม  
ส าหรับสื่อสารภายใน  จ านวน  ๑  ชุด  ประกอบด้วย  แม่ข่าย  ๑  เครื่อง  ลูกข่าย  ๕   
เครื่อง  พร้อมติดตั้งสายน าสัญญาณ (ส านักปลัด อบต.)  ตั้งงบประมาณไว้  ๕๗,๓๐๐ บาท 
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบอนุมัติ  ๑๔ เสียง  
    ไม่เห็นชอบอนุมัติ  ๐ เสียง  
    งดออกเสียง  ๑ คน  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓  เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๖ 

ค่าจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา ส าหรับใช้ในงานการแพทย์ฉุกเฉิน  ๑๖๖๙ 
ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย  อบต.เลิงแฝก  (ส านักปลัด อบต.) จ านวน  ๑  ชุด    
 ตั้งงบประมาณไว้  ๗๐,๐๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้นายอนุสรณ์  ดวงศรี  เลขานุการสภาฯได้แจ้งระเบียบ  กฎหมายขั้นตอนการ  
พิจารณา  ให้ที่ประชุมทราบ 

นายอนุสรณ์  ดวงศรี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีท่าน 
(เลขานุการสภาฯ) ประธานสภาฯได้อนุญาตให้ชี้แจง  ระเบียบ  กฎหมาย   ประกอบการพิจารณาให้ความ

เห็นชอบโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๓  
หมวด  ๔  การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  ๒๗  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 โดย  โอนลดจาก  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (งานบริหารงานคลัง)  
  ตั้งไว้    จ านวน  ๑,๓๓๐,๔๔๐.๐๐  บาท  
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน  ๑,๐๘๐,๕๔๑.๓๔  บาท  
  โอนลดครั้งนี้   จ านวน       ๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท  
  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน  ๑,๐๘๐,๕๔๑.๓๔  บาท  
  ซึ่งรายจ่ายที่ตั้งขึ้นใหม่อยู่ในหมวดครุภัณฑ์  เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นในการ

พิจารณาอนุมัติเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครับ 
ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้นายโชคชัย  แก้วไชย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้เสนอญัตติ  

ต่อที่ประชุม  เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีกระผมได้ 
(นายก อบต.เลิงแฝก) ยื่นญัตติ ขอความเห็นชอบโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๖  
 
 
 
         (นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



หน้าที่  ๑๑ จากทั้งหมด ๒๗ หน้า 

มาตั้งเป็นรายจ่ายในรายการใหม่  ค่าจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา ส าหรับใช้ใน
งานการแพทย์ฉุกเฉิน  ๑๖๖๙  ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย  อบต.เลิงแฝก  (ส านักปลัด อบต.) จ านวน  
๑  ชุด    ตั้งงบประมาณไว้  ๗๐,๐๐๐  บาท  ในการด าเนินการช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็น
การบริการสาธารณะเพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยให้ทันท่วงที  เป็นการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน
แบบพกพา ส าหรับใช้ในงานการแพทย์ฉุกเฉิน  ๑๖๖๙  ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้อง
ประชาชนให้มีโอกาสรอดชีวิตเพ่ิมข้ึนครับ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายในวาระ ๕.๓  เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบโอนแก้ไข  
(นายยรรยง  แก้วไชย) เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๖ ค่าจัดซื้อเครื่องผลิต

ออกซิเจนแบบพกพา ส าหรับใช้ในงานการแพทย์ฉุกเฉิน  ๑๖๖๙  ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย  อบต.  
เลิงแฝก  (ส านักปลัด อบต.) จ านวน  ๑  ชุด  ตั้งงบประมาณไว้  ๗๐,๐๐๐  บาท หรือไม่   

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย-  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้อภิปรายกระผมจะได้ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาฯท่านใดให้ความเห็นชอบอนุมัติ  

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ค่าจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนแบบ
พกพา ส าหรับใช้ในงานการแพทย์ฉุกเฉิน  ๑๖๖๙  ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย  อบต.เลิงแฝก  (ส านัก
ปลัด อบต.) จ านวน  ๑  ชุด    ตั้งงบประมาณไว้  ๗๐,๐๐๐  บาท  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบอนุมัติ  ๑๔ เสียง  
    ไม่เห็นชอบอนุมัติ  ๐ เสียง  
    งดออกเสียง  ๑ คน  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๔  เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๖ 
                           จัดซื้อชุดเครือ่งเสียงพร้อมล าโพง (กองข่าง) จ านวน ๑ ชุด  ตั้งงบประมาณไว้  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้นายอนุสรณ์  ดวงศรี  เลขานุการสภาฯได้แจ้งระเบียบ  กฎหมายขั้นตอนการ  

พิจารณา  ให้ที่ประชุมทราบ 
นายอนุสรณ์  ดวงศรี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีท่าน 
(เลขานุการสภาฯ) ประธานสภาฯได้อนุญาตให้ชี้แจง  ระเบียบ  กฎหมาย   ประกอบการพิจารณาให้ความ

เห็นชอบโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๓  
หมวด  ๔  การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  ๒๗  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 โดย  โอนลดจาก  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (งานบริหารงานคลัง)  
  ตั้งไว้    จ านวน  ๑,๓๓๐,๔๔๐.๐๐  บาท  
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน  ๑,๐๘๐,๕๔๑.๓๔  บาท  
  โอนลดครั้งนี้   จ านวน     ๒๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  
  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน     ๘๘๐,๕๔๑.๓๔  บาท  
  ซึ่งรายจ่ายที่ตั้งขึ้นใหม่อยู่ในหมวดครุภัณฑ์  เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นในการ

พิจารณาอนุมัติเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครับ 
 
 
 

         (นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



หน้าที่  ๑๒  จากทั้งหมด ๒๗ หน้า 

ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้นายโชคชัย  แก้วไชย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้เสนอญัตติ  
ต่อที่ประชุม  เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีกระผมได้ 
(นายก อบต.เลิงแฝก) ยื่นญัตติ ขอความเห็นชอบโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๖   

มาตั้งเป็นรายจ่ายในรายการใหม่ ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมล าโพง (กองช่าง) จ านวน  
๑  ชุด  ตั้งงบประมาณไว้  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  ส าหรับการจัดซื้อเครื่องเสียงเป็นการจัดซื้อ 
เครื่องเสียงกลางแจ้ง  เพ่ือใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก   
รายละเอียดชุดเครื่องเสียงพร้อมล าโพง  ดังนี้   
๑.ตู้ล าโพง  BV  ขนาด ๑๘  นิ้ว  พร้อมดอก  P.AUDIO  ๑๐๐๐  วัตต์  จ านวน  ๔  ตู้ 
๒.ตู้แขวน  ๑๒  นิ้ว  ฮอนโหลด  E-๑๒  ๓๐๐S  ทวิตเตอร์  ๗๕๐   จ านวน  ๔  ตู้ 
๓.มิกซ์เซอร์ ขนาด  ๑๒  CHLIVE  ๑๒๐๒  ALTO  จ านวน  ๑  เครื่อง 
๔.เครื่องควบคุม ระบบเสียงแบบดิจิตอลไดร์เวอร์แล็ค TM ๒๖๐ จ านวน  ๑  เครื่อง 
๕.เพาเวอร์ทาฟ ขนาด ๔ โอมห์  TAFN  MEGA  ๙๐๐๔  PRO  จ านวน  ๑  เครื่อง 
๖.เพาเวอร์Micro TECH MT-๔๘๐๐  ๔ CH  Micro TECH  ๔๐๐W*๔ จ านวน  ๑  เครื่อง 
๗.เพาเวอร์เบรก AC-๑๐  ๖๐  AM   จ านวน  ๑  เครื่อง  
๘.สายไฟ VCT  2X2.5  sq.mm    จ านวน  ๑๕๐  เมตร 
๙.แจ๊คสเป็กค่อน  ๖EX P เหล็กสีน้ าเงิน  MITSUMI  จ านวน  ๒๐  ตัว 
๑๐.สาย VCT  2X๔  sq.mm    จ านวน  ๑  ม้วน  
๑๑.แจ๊ค  LIDGE  YM-๓๘๑-๑ M.XLR  ผู้ –XLT  เมีย     จ านวน   ๑๒  เส้น  
๑๒.ตู้แล็คมิเนียม  SC-R๖U  NTS  ๒  ฝา   จ านวน  ๑  ตู้  
๑๓.แล็คเอบีเอส  ABS- R๖U  NTS  ลึก  ๙  นิ้ว  จ านวน  ๑  ชุด  
๑๔.ไมโครโฟนไร้สาย  Micro TECH MT-๗๗๗S  MICRO จ านวน  ๑  ชุด 
๑๕.โต๊ะวางเครื่องเสียง     จ านวน  ๑  ตัว  
๑๖.ครอบเหล็กตู้แขวน     จ านวน  ๒  อัน  
๑๗.เพอร์เวอร์แอมป์  D-๓๒๐๒-๓๒๐Wx๒CH  NTS จ านวน  ๑  เครื่อง 
๑๘.ตู้ล าโพง PVC EV-๑๒-๑๒๐๐W มอมิเตอร์ขนาด  ๑๒ นิ้ว จ านวน  ๒  ตู้ 
จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณด้วยครับ  

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายในวาระ ๕.๔  เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบโอนแก้ไข  
(นายยรรยง  แก้วไชย) เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๖   ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง 

พร้อมล าโพง (กองช่าง) จ านวน ๑ ชุด  ตั้งงบประมาณไว้  ๒๐๐,๐๐๐ บาทหรือไม่   
ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย-  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้อภิปรายกระผมจะได้ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาฯท่านใดให้ความเห็นชอบอนุมัติ  
(นายยรรยง  แก้วไชย) โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมล าโพง  

(กองช่าง) จ านวน  ๑  ชุด  ตั้งงบประมาณไว้  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบอนุมัติ  ๑๔ เสียง  
    ไม่เห็นชอบอนุมัติ  ๐ เสียง  
    งดออกเสียง  ๑ คน  
 
 
 
         (นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



หน้าที่  ๑๓  จากทั้งหมด ๒๗ หน้า 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕  เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๖๖   
     ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ราคารวมติดตั้ง) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๓ เครื่อง      
     ราคาเครื่องละ  ๓๒,๒๐๐  บาท (ส านักปลัด ๑ เครื่อง  ห้องประชุมสภาฯ ๒ เครื่อง)   
      ตั้งงบประมาณไว้  ๙๖,๖๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้นายอนุสรณ์  ดวงศรี  เลขานุการสภาฯได้แจ้งระเบียบ  กฎหมายขั้นตอนการ  
พิจารณา  ให้ที่ประชุมทราบ 

นายอนุสรณ์  ดวงศรี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีท่าน 
(เลขานุการสภาฯ) ประธานสภาฯได้อนุญาตให้ชี้แจง  ระเบียบ  กฎหมาย   ประกอบการพิจารณาให้ความ

เห็นชอบโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๓  
หมวด  ๔  การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  ๒๗  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 โดย  โอนลดจาก  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (งานบริหารงานคลัง)  
  ตั้งไว้    จ านวน  ๑,๓๓๐,๔๔๐.๐๐  บาท  
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน     ๘๘๐,๕๔๑.๓๔  บาท  
  โอนลดครั้งนี้   จ านวน       ๙๖,๖๐๐.๐๐  บาท  
  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน     ๗๘๓,๙๔๑.๓๔  บาท  
  ซึ่งรายจ่ายที่ตั้งขึ้นใหม่อยู่ในหมวดครุภัณฑ์  เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นในการ

พิจารณาอนุมัติเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครับ 
ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้นายโชคชัย  แก้วไชย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้เสนอญัตติ  

ต่อที่ประชุม  เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีกระผมได้ 
(นายก อบต.เลิงแฝก) ยื่นญัตติ ขอความเห็นชอบโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๖   

มาตั้งเป็นรายจ่ายในรายการใหม่ ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ราคารวมติดตั้ง) 
ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๓ เครื่อง   ราคาเครื่องละ  ๓๒,๒๐๐  บาท (ส านักปลัด ๑ 
เครื่อง  ห้องประชุมสภาฯ ๒ เครื่อง)  ตั้งงบประมาณไว้  ๙๖,๖๐๐  บาท   เพ่ือติดตั้งในห้อง
ประชุมสภาฯและห้องส านักปลัด อบต.  ซึ่งเครื่องเดิมช ารุดซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า จึงยื่นญัตติให้
ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายในวาระ ๕.๕  เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบโอนแก้ไข  
(นายยรรยง  แก้วไชย) เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๖   ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

แบบแขวน (ราคารวมติดตั้ง) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๓ เครื่อง   ราคาเครื่องละ  
๓๒,๒๐๐  บาท (ส านักปลัด ๑ เครื่อง  ห้องประชุมสภาฯ ๒ เครื่อง)  ตั้งงบประมาณไว้  
๙๖,๖๐๐  บาท  หรือไม่   

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย-  
 
 
 
         (นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 
 



หน้าที่  ๑๔  จากทั้งหมด ๒๗ หน้า 

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้อภิปรายกระผมจะได้ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาฯท่านใดให้ความเห็นชอบอนุมัติ  
(นายยรรยง  แก้วไชย) โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ 

แขวน (ราคารวมติดตั้ง)  ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จ านวน  ๓  เครื่อง ราคาเครื่องละ   
๓๒,๒๐๐  บาท (ส านักปลัด ๑ เครื่อง ห้องประชุมสภาฯ ๒ เครื่อง)  
ตั้งงบประมาณไว้  ๙๖,๖๐๐  บาท  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบอนุมัติ  ๑๔ เสียง  
    ไม่เห็นชอบอนุมัติ  ๐ เสียง  
    งดออกเสียง  ๑ คน  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๖    เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖   

        ค่าจัดซื้อเครือ่งปรับอากาศแบบแขวน (ราคารวมติดตั้ง) ขนาด ๑๘,๐๐๐  บีทียู  
ราคาเครื่องละ  ๒๗,๒๐๐  บาท (ส านักปลัด ห้อง ICT)  ตั้งงบประมาณไว้ ๒๗,๒๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้นายอนุสรณ์  ดวงศรี  เลขานุการสภาฯได้แจ้งระเบียบ  กฎหมายขั้นตอนการ  
พิจารณา  ให้ที่ประชุมทราบ 

นายอนุสรณ์  ดวงศรี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีท่าน 
(เลขานุการสภาฯ) ประธานสภาฯได้อนุญาตให้ชี้แจง  ระเบียบ  กฎหมาย   ประกอบการพิจารณาให้ความ

เห็นชอบโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๓  
หมวด  ๔  การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  ๒๗  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 โดย  โอนลดจาก  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (งานบริหารงานคลัง)  
  ตั้งไว้    จ านวน  ๑,๓๓๐,๔๔๐.๐๐  บาท  
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน     ๗๘๓,๙๔๑.๓๔  บาท  
  โอนลดครั้งนี้   จ านวน       ๒๗,๙๐๐.๐๐  บาท  
  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน     ๗๕๖,๗๔๑.๓๔  บาท  
  ซึ่งรายจ่ายที่ตั้งขึ้นใหม่อยู่ในหมวดครุภัณฑ์  เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นในการ

พิจารณาอนุมัติเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครับ 
ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้นายโชคชัย  แก้วไชย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้เสนอญัตติ  

ต่อที่ประชุม  เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีกระผมได้ 
(นายก อบต.เลิงแฝก) ยื่นญัตติ ขอความเห็นชอบโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๖   

มาตั้งเป็นรายจ่ายในรายการใหม่ ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ราคารวมติดตั้ง) 
ขนาด  ๑๘,๐๐๐  บีทียู  ราคาเครื่องละ  ๒๗,๒๐๐  บาท   (ส านักปลัด ห้อง ICT)   
งบประมาณไว้  ๒๗,๒๐๐  บาท  เพ่ือใช้ในห้องท างานของเจ้าหน้าที่โดยการติดตั้งใหม่ 
ยื่นญัตติให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณด้วยครับ 
 
 
 
 

         (นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  
 



หน้าที่  ๑๕  จากทั้งหมด ๒๗ หน้า 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายในวาระ ๕.๖  เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบโอนแก้ไข  
(นายยรรยง  แก้วไชย) เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๖   ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

แบบแขวน (ราคารวมติดตั้ง) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๓ เครื่อง  ราคาเครื่องละ  
๓๒,๒๐๐  บาท (ส านักปลัด ๑ เครื่อง  ห้องประชุมสภาฯ ๒ เครื่อง)  ตั้งงบประมาณไว้  
๙๖,๖๐๐  บาท  หรือไม่   

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย-  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้อภิปรายกระผมจะได้ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาฯท่านใดให้ความเห็นชอบอนุมัติ  
(นายยรรยง  แก้วไชย) โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ 

แขวน (ราคารวมติดตั้ง) ขนาด ๑๘,๐๐๐  บีทียู ราคาเครื่องละ  ๒๗,๒๐๐  บาท  
(ส านักปลัด ห้อง ICT)   ตั้งบประมาณไว้  ๒๗,๒๐๐  บาทโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบอนุมัติ  ๑๔ เสียง  
    ไม่เห็นชอบอนุมัติ  ๐ เสียง  
    งดออกเสียง  ๑ คน  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๗    เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๖๖ 

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชั่น Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)  จ านวน  ๒  เครื่องๆละ  ๗,๕๐๐  บาท  (งานส่งเสริมการเกษตร  ๑  
เครื่อง  งานสาธารณสุข  ๑  เครื่อง)    ตั้งงบประมาณไว้  ๑๕,๐๐๐   บาท 

ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้นายอนุสรณ์  ดวงศรี  เลขานุการสภาฯได้แจ้งระเบียบ  กฎหมายขั้นตอนการ  
พิจารณา  ให้ที่ประชุมทราบ 

นายอนุสรณ์  ดวงศรี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีท่าน 
(เลขานุการสภาฯ) ประธานสภาฯได้อนุญาตให้ชี้แจง  ระเบียบ  กฎหมาย   ประกอบการพิจารณาให้ความ

เห็นชอบโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๓  
หมวด  ๔  การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  ๒๗  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 โดย  โอนลดจาก  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (งานบริหารงานคลัง)  
  ตั้งไว้    จ านวน  ๑,๓๓๐,๔๔๐.๐๐  บาท  
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน     ๗๕๖,๗๔๑.๓๔  บาท  
  โอนลดครั้งนี้   จ านวน       ๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท  
  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน     ๗๔๑,๗๔๑.๓๔  บาท  
  ซึ่งรายจ่ายที่ตั้งขึ้นใหม่อยู่ในหมวดครุภัณฑ์  เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นในการ

พิจารณาอนุมัติเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครับ 
ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้นายโชคชัย  แก้วไชย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้เสนอญัตติ  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ต่อที่ประชุม  เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณา  

 
 
 
 

         (นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 



หน้าที่  ๑๖  จากทั้งหมด ๒๗ หน้า 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีกระผมได้ 
(นายก อบต.เลิงแฝก) ยื่นญัตติ ขอความเห็นชอบโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๖   

มาตั้งเป็นรายจ่ายในรายการใหม่ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชั่น Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)  จ านวน  ๒  เครื่องๆละ  
๗,๕๐๐  บาท   (งานส่งเสริมการเกษตร  ๑  เครื่อง  งานสาธารณสุข  ๑  เครื่อง)     
ตั้งงบประมาณไว้  ๑๕,๐๐๐   บาท  เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่มาบรรจุใหม่ยังขาดอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการท างาน  คือเครื่องปริ้นเตอร์ส าหรับพิมพ์รายงาน  หรือพิมพ์เอกสารต่างๆที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติราชการ  จึงยื่นญัตติให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายในวาระ ๕.๗  เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบโอนแก้ไข  
(นายยรรยง  แก้วไชย) เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๖   ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์

แบบมัลติฟังก์ชั่น Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
Printer)  จ านวน  ๒  เครื่องๆละ  ๗,๕๐๐  บาท  (งานส่งเสริมการเกษตร  ๑  เครื่อง   
งานสาธารณสุข  ๑  เครื่อง)    ตั้งงบประมาณไว้  ๑๕,๐๐๐   บาท  หรือไม่   

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย-  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้อภิปรายกระผมจะได้ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาฯท่านใดให้ความเห็นชอบอนุมัติ  
(นายยรรยง  แก้วไชย) โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบมัลติ 

ฟังก์ชั่น Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)   
จ านวน  ๒  เครื่องๆละ  ๗,๕๐๐  บาท  (งานส่งเสริมการเกษตร  ๑  เครื่อง   
งานสาธารณสุข  ๑  เครื่อง)    ตั้งงบประมาณไว้  ๑๕,๐๐๐   บาท  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบอนุมัติ  ๑๔ เสียง  
    ไม่เห็นชอบอนุมัติ  ๐ เสียง  
    งดออกเสียง  ๑ คน  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๘   เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๖๖   

       ค่าจัดซื้อชุดเวท ี (กองช่าง) จ านวน  ๑  ชุด   ขนาด กว้าง  ๗.๒๐  เมตร  ยาว  ๔.๘๐  เมตร 
       ตามแบบ  อบต.เลิงแฝก ก าหนด  ตั้งงบประมาณไว้  ๑๐๐,๐๐๐   บาท 

ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้นายอนุสรณ์  ดวงศรี  เลขานุการสภาฯได้แจ้งระเบียบ  กฎหมายขั้นตอนการ  
พิจารณา  ให้ที่ประชุมทราบ 

นายอนุสรณ์  ดวงศรี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีท่าน 
(เลขานุการสภาฯ) ประธานสภาฯได้อนุญาตให้ชี้แจง  ระเบียบ  กฎหมาย   ประกอบการพิจารณาให้ความ

เห็นชอบโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๓  
หมวด  ๔  การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  ๒๗  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 โดย  โอนลดจาก  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (งานบริหารงานคลัง)  
 
 
 
         (นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 



หน้าที่  ๑๗  จากทั้งหมด ๒๗ หน้า 

  ตั้งไว้    จ านวน      ๖๑๐,๖๘๐   บาท  
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน      ๕๓๙,๑๔๐     บาท  
  โอนลดครั้งนี้   จ านวน      ๑๐๐,๐๐๐   บาท  
  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน      ๔๓๙,๑๔๐     บาท  
  ซึ่งรายจ่ายที่ตั้งขึ้นใหม่อยู่ในหมวดครุภัณฑ์  เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นในการ

พิจารณาอนุมัติเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครับ 
ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้นายโชคชัย  แก้วไชย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้เสนอญัตติ  

ต่อที่ประชุม  เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีกระผมได้ 
(นายก อบต.เลิงแฝก) ยื่นญัตติ ขอความเห็นชอบโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๖   

มาตั้งเป็นรายจ่ายในรายการใหม่ ค่าจัดซื้อชุดเวที  (กองช่าง)   จ านวน  ๑  ชุด           
ขนาด กว้าง  ๗.๒๐  เมตร  ยาว  ๔.๘๐  เมตร  ตามแบบ  อบต.เลิงแฝก ก าหนด   
ตั้งงบประมาณไว้  ๑๐๐,๐๐๐   บาท 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  มีความจ าเป็นที่จะด าเนินการจัดซื้อเวทีส าหรับ
กิจกรรมหรืองานที่องค์การบริหารส่วนต าบลต้องด าเนินการซึ่งเรายังไม่มีเวทีที่ใช้ในการ
จัดการกิจกรรมต่างๆ  ในการด าเนินการต้องเช่าเอกชนท าให้การด าเนินการสิ้นงบประมาณ
ในการเช่าเวที  หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีก็จะเป็นการประหยัดงบประมาณ  จึงยื่น
ญัตติให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณด้วยครับ                          
ส าหรับรายละเอียดของเวที  ขนาด กว้าง  ๗.๒๐  เมตร  ยาว  ๔.๘๐  เมตร  ดังนี้   
๑.งานเหล็กโครงสร้าง   ๒.งานเหล็กโครงสร้างฉากหลัง    ๓.งานเหล็กโครงถักและพ้ืนเวที  
(ไม้อัดหนา  ๒๐ มม.พร้อมกรอบเหล็กฉาก)   ๔.นั่งร้าน    ๕.ขาปรับระดับ  ๕๐  ซ.ม.   
๖.รอกโซ่ สูง  ๓  เมตร  จ านวน  ๒  ตัว  ๗.ข้อจับแป๊ปแบบหมุนรอบตัว  จ านวน  ๑๔  ตัว 
๘.งานบันไดเหล็ก  (๔  ขั้น)   ๙.เดือยล็อคนั่งร้าน  ๕๕  ตัว     ๑๐.เคลือบสีน้ ามัน 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายในวาระ ๕.๘  เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบโอนแก้ไข  
(นายยรรยง  แก้วไชย) เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๖   ค่าจัดซื้อชุดเวที  (กองช่าง) 

จ านวน  ๑  ชุด   ขนาด กว้าง  ๗.๒๐  เมตร  ยาว  ๔.๘๐  เมตร 
        ตามแบบ  อบต.เลิงแฝก ก าหนด  ตั้งงบประมาณไว้  ๑๐๐,๐๐๐   บาท    หรือไม่   

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย-  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้อภิปรายกระผมจะได้ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาฯท่านใดให้ความเห็นชอบอนุมัติ  
(นายยรรยง  แก้วไชย) โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อชุดเวที  (กองช่าง)  

จ านวน  ๑  ชุด   ขนาด กว้าง  ๗.๒๐  เมตร  ยาว  ๔.๘๐  เมตร 
ตามแบบ  อบต.เลิงแฝก ก าหนด  ตั้งงบประมาณไว้  ๑๐๐,๐๐๐   บาท  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบอนุมัติ  ๑๔ เสียง  
    ไม่เห็นชอบอนุมัติ  ๐ เสียง  
    งดออกเสียง  ๑ คน  
 
 
 

 
         (นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 



หน้าที่  ๑๘  จากทั้งหมด ๒๗ หน้า 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๙    เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสม  ประจ าปี  ๒๕๖๕  
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  หมู่ที่  ๕  ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณสะพานไป    
บ้านโนนรัง  ขนาดกว้าง  ๑.๘  เมตร  สูง ๑.๘ เมตร  ยาว  ๔  เมตร จ านวน ๒ ช่อง  
รายละเอียดตามแบบ  อบต.ก าหนด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)  
ตั้งงบประมาณไว้  ๒๙๓,๔๐๐   บาท 

ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้นายอนุสรณ์  ดวงศรี  เลขานุการสภาฯได้แจ้งระเบียบ  กฎหมายขั้นตอนการ  
พิจารณา  จ่ายเงินสะสม  ให้ที่ประชุมทราบ 

นายอนุสรณ์  ดวงศรี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีท่าน 
(เลขานุการสภาฯ) ประธานสภาฯได้อนุญาตให้ชี้แจง  ระเบียบ  กฎหมาย   ประกอบการพิจารณาให้ความ 

เห็นชอบจ่ายเงินสะสม ประจ าปี ๒๕๖๕  ครั้งที่  ๒  ตามระเบียบวาระท่ี  ๕.๙  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม  
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561  ข้อ 87  ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว  ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของ  
ทุกปีเพื่อเป็นทุนส ารองเงินสะสมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสมได้กรณีดังต่อไปนี้  (1) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม  ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขอ
อนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด  (2) กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารอง
เงินสะสมเกินร้อยละสิบห้า  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารอง  เงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้
เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

ประกอบ  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด  

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท ตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ
กันไว้อีก  ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน  ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  ทั้งนี้ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
 
 

 
(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



หน้าที่  ๑๙  จากทั้งหมด ๒๗ หน้า 

ในการพิจารณาจ่ายเงินสะสม  เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินนอกงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  จึงไม่ต้องจัดท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อไม่ใช่
ข้อบัญญัติจึงไม่ต้องพิจารณา ๓  วาระ  มติที่ประชุมจึงให้พิจารณาว่าจะเห็นชอบอนุมัติให้
จ่ายเงินสะสมหรือไม่จ่ายเงินสะสมตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอญัตติ  

    ส าหรับข้อมูลเงินสะสม/เงินส ารองจ่ายที่จ าเป็น  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕  
   ยอดเงินสะสมตามบัญชีธนาคาร ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕ ๑๔,๖๖๙,๙๘๕.๗๓   บาท  
   -เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้   ๑๑,๗๕๔,๕๕๑.๗๓   บาท  
   -ส ารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ด าเนินการหรือ  
    อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
    (๑)  โครงการเสริมผิวจราจรถนนหินคลุก    หมู่ที่  ๑๕       ๒๑๙,๐๐๐.๐๐  บาท  
    (๒)  โครงการเสริมผิวจราจรถนนหินคลุก    หมู่ที่  ๘       ๒๒๓,๐๐๐.๐๐  บาท  
    (๓)  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านหนองบอน  
    ขนาด ๒.๑๐ X๒.๔๐x๔.๐๐ เมตร  จ านวน ๕ ช่อง        ๙๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท  
   (๔)  โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังแสงอาทิตย์  จ านวน  ๑๐  โครงการ 
                  ๙๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท  
    รวม  ๑๓  โครงการ เป็นเงิน       ๒,๓๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท  
   -ส ารองค่าใช้จ่ายประจ า          ๑,๘๓๘,๓๘๕.๐๐ บาท  
   -กันร้อยละ ๑๐  กรณีสาธารณภัย  (งบประมาณ ๒๕๖๖)     ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
   -ส ารองจ่ายกรณียังไม่ได้รับเงินอุดหนุน        ๐      บาท  
   -คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้   

ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕         ๒,๕๗๒,๑๖๖.๗๓ บาท 
และในการพิจารณาจ่ายเงินสะสมในการประชุมครั้งนี้  นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลได้ยื่นญัตติเพื่อให้สภาฯพิจารณาจ่ายเงินสะสม  ทั้งหมด  ๕  ญัตติ   ๕  โครงการ  
เป็นเงิน  ๑,๒๔๑,๓๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ได้แจ้งระเบียบกฎหมายและรายละเอียด เงิน  
(นายยรรยง  แก้วไชย) สะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕  มีสมาชิก  

สภาฯท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดสอบถาม-  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดจะสอบถาม  กระผมจะให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอญัตติขอ  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ความเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสม  ประจ าปี  ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  

หมู่ที่  ๕  ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณสะพานไป    บ้านโนนรัง  ขนาดกว้าง  ๑.๘  เมตร  
สูง ๑.๘ เมตร  ยาว  ๔  เมตร จ านวน ๒ ช่อง  รายละเอียดตามแบบ  อบต.ก าหนด  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)  ตั้งงบประมาณไว้  ๒๙๓,๔๐๐   บาท 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีกระผมได้ 
(นายก อบต.เลิงแฝก) ยื่นญัตติ ขอความเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสม  โครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม  ของ  

หมู่ที่ ๕  บ้านปราสาท  เนื่องได้รับแจ้งจากพ่ีน้องประชาชนที่สัญจรบริเวณคูห้วยว่าไม่  
 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 



หน้าที่  ๒๐  จากทั้งหมด ๒๗ หน้า 

สามารถสัญจรได้  หรือสัญจรล าบาก   หากน าดินมาถมบริเวณดังกล่าวแล้วก็ใช้ได้เพียง    
ปีเดียวปีต่อไปหรือครั้งต่อไปก็จะต้องซ่อมอีก  ปีหนึ่งๆต้องซ่อมหลายครั้งในจุดๆเดียว  
ประกอบกับโครงการนี้ได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลเลิงแฝก และท่ีประชุมมีความเห็นให้ด าเนินการใช้งบประมาณด าเนินการ
ก่อสร้างใหม่เพ่ือเป็นการปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่สัญจรในบริเวณดังกล่าว   
จึงต้องขอใช้เงินสะสมเพื่อแก้ปัญหาหรือบ าบัดความเดือดร้อนให้ประชาชน  ขอให้ท่าน
สมาชิกสภาฯได้พิจารณาอนุมัติเงินสะสมเพ่ือด าเนินการแก้ไขบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ครับ 

ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๕  ได้อภิปรายในญัตติที่ท่านนายก  
(นายยรรยง  แก้วไชย) องค์การบริหารส่วนต าบลได้ยื่นญัตติตามวาระท่ีประชุมที่   ๕.๙    เรื่องพิจารณาขอความ

เห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสม  ประจ าปี  ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  หมู่ที่  ๕  
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณสะพานไป    บ้านโนนรัง  ขนาดกว้าง  ๑.๘  เมตร  สูง ๑.๘ 
เมตร  ยาว  ๔  เมตร จ านวน ๒ ช่อง รายละเอียดตามแบบ  อบต.ก าหนด  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง) ตั้งงบประมาณไว้  ๒๙๓,๔๐๐   บาท 

นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  กระผมขอขอบคุณท่าน 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๕) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่เห็นความส าคัญ เห็นความเดือดร้อนของประชาชนใน

หมู่บ้านของกระผมซึ่งท่อลอดเหลี่ยมที่จะด าเนินการก่อสร้างเป็นถนนบนคูห้วย  ใช้สัญจร
ของประชาชน 

นายวิรัช  วัฒยุ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในการพิจารณา 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒) จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ท าไมมีเพียงแค่ ๔  หมู่บ้าน  อีก  ๑๑  หมู่บ้าน  ก็เดือดร้อน

เหมือนกันอยากให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาด้วย  ทุกหมู่บ้านมีความ
เดือดร้อน ทุกหมู่บ้าน  ต้องการแก้ไขและพัฒนาหมู่บ้านทุกหมู่บ้านครับ ไม่เพียงเฉพาะ  ๔  
หมู่บ้าน  ส าหรับหมู่บ้านที่ได้มีมติให้จ่ายจากเงินสะสมในครั้งนี้ก็ให้พิจารณาว่าครั้งต่อไปก็
ไม่ควรที่จะได้รับการพิจารณา 

นายไพจิต  แทนดวง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  โครงการของ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑) หมู่บ้านของกระผม  ได้เสนอโครงการก่อสร้างถนนมาจ านวน  ๓  เส้นทาง  ให้ท่านนายก 

องค์การบริหารส่วนต าบล  พิจารณาเหตุใดจึงไม่ได้พิจารณาครับ 
ประธานสภาฯ  ได้ให้นายโชคชัย  แก้วไชย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้ชี้แจงตอบอภิปราย  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ตามท่ีสมาชิกสภาฯได้อภิปรายสอบถามการพิจารณาจ่ายเงินสะสม  โครงการก่อสร้าง    

ท่อลอดเหลี่ยม  หมู่ที่  ๕ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณสะพานไป  บ้านโนนรัง ขนาดกว้าง  
๑.๘  เมตร  สูง ๑.๘ เมตร  ยาว  ๔  เมตร จ านวน ๒ ช่อง รายละเอียดตามแบบ  อบต.
ก าหนด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง) ตั้งงบประมาณไว้  ๒๙๓,๔๐๐  บาท 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ส าหรับโครงการที่ 
(นายก อบต.เลิงแฝก) ได้ยื่นญัตติเพื่อจ่ายเงินสะสม ในครั้งนี้  เพียง  ๔  โครงการ นั้น เนื่องจากเป็นโครงการที่

เร่งด่วนต้องแก้ไขก่อนฤดูฝน  และเป็นโครงการที่ได้เสนอคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือแล้ว
ไม่สามารถใช้งบกลางในการแก้ไขได้ เนื่องจากเป็นงบในหมวดสิ่งก่อสร้าง  จึงได้น ามาเข้าท่ี
ประชุมสภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติจ่ายจากเงินสะสม   

 
   
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



หน้าที่  ๒๑  จากทั้งหมด ๒๗ หน้า 
ส่วนในการพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งต่อไป ก็จะพิจารณาให้ทุกหมู่บ้าน   

ตามความจ าเป็น เพ่ือการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  

และทุกโครงการที่ขออนุมัติได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แล้ว 
   ส่วนโครงการที่จะด าเนินการในครั้งต่อไปก็ให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ประชุมประชาคม  ในการ  

เสนอโครงการมาเพ่ือที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อด าเนินการใช้จ่ายเงินสะสมครับ  
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายในวาระ ๕.๙  เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) จ่ายเงินสะสมประจ าปี  ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  หมู่ที่  ๕  ก่อสร้างท่อลอด

เหลี่ยมบริเวณสะพานไปบ้านโนนรัง  ขนาดกว้าง ๑.๘  เมตร  สูง ๑.๘ เมตร  ยาว  ๔  เมตร 
จ านวน ๒ ช่อง รายละเอียดตามแบบ  อบต.ก าหนด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(กองช่าง) ตั้งงบประมาณไว้  ๒๙๓,๔๐๐   บาท  อีกหรือไม่   

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย-  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้อภิปรายกระผมจะได้ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาฯท่านใดให้ความเห็นชอบอนุมัติ  
(นายยรรยง  แก้วไชย) เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสม  ประจ าปี  ๒๕๖๕  

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  หมู่ที่  ๕  ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณสะพานไป    
บ้านโนนรัง  ขนาดกว้าง  ๑.๘  เมตร  สูง ๑.๘ เมตร  ยาว  ๔  เมตร จ านวน ๒ ช่อง  
รายละเอียดตามแบบ  อบต.ก าหนด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)  
ตั้งงบประมาณไว้  ๒๙๓,๔๐๐   บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบอนุมัติ  ๑๔ เสียง  
    ไม่เห็นชอบอนุมัติ  ๐ เสียง  
    งดออกเสียง  ๑ คน  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑๐    เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสม  ประจ าปี  ๒๕๖๕  

โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้นห้วยแฮด  หมู่ที่  ๖  ซ่อมแซมฝายน้ าล้นห้วยแฮด 
ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๑๖  เมตร ลึก  ๐.๘๐  เมตร  
รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)  
งบประมาณไว้  ๖๗,๗๐๐   บาท 

ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้นายโชคชัย  แก้วไชย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้เสนอญัตติ  
ต่อที่ประชุม  เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีกระผมได้ 
(นายก อบต.เลิงแฝก) ยื่นญัตติ ขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ โครงการ ซ่อมแซม

ฝายน้ าล้นห้วยแฮด  ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๑๖  เมตร ลึก  ๐.๘๐  เมตร เพื่อแก้ไข
ฝายที่พ้ืนช ารุด โครงการนี้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ และได้น าเสนอ
คณะกรรมกาศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.เลิงแฝกแล้ว  เนื่องจากเป็นโครงการในลักษณะ
ก่อสร้างจึงได้เสนอให้ที่ประชุมสภาฯได้พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินสะสม   

 งบประมาณ  ๖๗,๗๐๐   บาท   
  โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  แล้ว  

   
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 



หน้าที่  ๒๒  จากทั้งหมด ๒๗ หน้า  
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายในวาระ ๕.๑๐  เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) จ่ายเงินสะสมประจ าปี  ๒๕๖๕ โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้นห้วยแฮด  หมู่ที่  ๖  ซ่อมแซม

ฝายน้ าล้นห้วยแฮดขนาดกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๑๖  เมตร ลึก  ๐.๘๐  เมตร รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ก าหนด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง) ตั้งงบประมาณไว้  
๖๗,๗๐๐   บาท  อีกหรือไม่   

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย-  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้อภิปรายกระผมจะได้ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาฯท่านใดให้ความเห็นชอบอนุมัติ  
(นายยรรยง  แก้วไชย) เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสม  ประจ าปี  ๒๕๖๕  

โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้นห้วยแฮด  หมู่ที่  ๖  ซ่อมแซมฝายน้ าล้นห้วยแฮดขนาดกว้าง  
๔  เมตร  ยาว  ๑๖  เมตร ลึก  ๐.๘๐  เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง) ตั้งงบประมาณไว้  ๖๗,๗๐๐   บาท  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบอนุมัติ  ๑๔ เสียง  
    ไม่เห็นชอบอนุมัติ  ๐ เสียง  
    งดออกเสียง  ๑ คน  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑๑    เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสม  ประจ าปี  ๒๕๖๕  

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  หมู่ที่  ๘  ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณนา             
นายส าลวน สาโคตร ขนาดกว้าง  ๑.๘  เมตร  สูง ๑.๘ เมตร  ยาว ๔  เมตร จ านวน ๒ ช่อง  
รายละเอียดตามแบบ  อบต.ก าหนด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)  
ตั้งงบประมาณไว้  ๒๙๓,๔๐๐   บาท 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายในวาระ ๕.๑๑  เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) จ่ายเงินสะสมประจ าปี  ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  หมู่ที่  ๘   

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณนานายส าลวน สาโคตร ขนาดกว้าง  ๑.๘  เมตร   
สูง ๑.๘ เมตร  ยาว ๔  เมตร จ านวน ๒ ช่อง รายละเอียดตามแบบ  อบต.ก าหนด  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)  งบประมาณไว้  ๒๙๓,๔๐๐   บาท 
อีกหรือไม่   

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย-  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้อภิปรายกระผมจะได้ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาฯท่านใดให้ความเห็นชอบอนุมัติ  
(นายยรรยง  แก้วไชย) เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสม  ประจ าปี  ๒๕๖๕  

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณนานายส าลวน สาโคตร ขนาดกว้าง  ๑.๘  เมตร   
สูง ๑.๘ เมตร  ยาว ๔  เมตร จ านวน ๒ ช่อง รายละเอียดตามแบบ  อบต.ก าหนด  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง) ตั้งงบประมาณไว้  ๒๙๓,๔๐๐   บาท 
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบอนุมัติ  ๑๔ เสียง  
    ไม่เห็นชอบอนุมัติ  ๐ เสียง  
    งดออกเสียง  ๑ คน  
 
 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 



หน้าที่  ๒๓  จากทั้งหมด ๒๗ หน้า  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑๒    เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสม  ประจ าปี  ๒๕๖๕  

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  หมู่ที่  ๑๐  ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณนา             
นายสุวรรณ  ตะวัน ขนาดกว้าง  ๑.๘  เมตร  สูง ๑.๘ เมตร  ยาว ๔  เมตร จ านวน ๒ ช่อง  
รายละเอียดตามแบบ  อบต.ก าหนด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)  
ตั้งงบประมาณไว้  ๒๙๓,๔๐๐   บาท 

ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้  นายสราวุฒิ  จันเทา  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๑๐  ได้อภิปราย  ในวาระ  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ประชุมที่  ๕.๑๒  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ  อนุมัติจ่ายเงินสะสม  โครงการก่อสร้าง

ท่อลอดเหลี่ยม  หมู่ที่  ๑๐ 
นายสราวุฒิ  จันเทา เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ก่อนอื่นกระผม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๐) ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ที่เสนอญัตติเพ่ือให้สมาชิกสภาฯ 

ได้พิจารณา อนุมัติจ่ายเงินสะสม  โดยก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมนี้  อยู่บนล าห้วยงูสิงห์         
ที่ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา  ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมามีการซ่อมไป ๓  ครั้ง  ที่เป็น
งบประมาณของ  อบต.เลิงแฝก  และงบประมาณของพ่ีน้องประชาชน  หากมีการ
ด าเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมแล้วพ่ีน้องประชาชนจะได้สัญจรสะดวกยิ่งข้ึนครับ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายในวาระ ๕.๑๒  เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) จ่ายเงินสะสมประจ าปี  ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  หมู่ที่  ๑๐  

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณนานายสุวรรณ  ตะวันขนาดกว้าง  ๑.๘  เมตร    
สูง ๑.๘ เมตร  ยาว ๔  เมตร จ านวน ๒ ช่อง รายละเอียดตามแบบ  อบต.ก าหนด   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)  งบประมาณไว้  ๒๙๓,๔๐๐   บาท 
อีกหรือไม่   

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย-  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้อภิปรายกระผมจะได้ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาฯท่านใดให้ความเห็นชอบอนุมัติ  
(นายยรรยง  แก้วไชย) เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสม  ประจ าปี  ๒๕๖๕  

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณนานายสุวรรณ  ตะวันขนาดกว้าง  ๑.๘  เมตร   
สูง ๑.๘ เมตร  ยาว ๔  เมตร จ านวน ๒ ช่อง รายละเอียดตามแบบ  อบต.ก าหนด  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง) ตั้งงบประมาณไว้  ๒๙๓,๔๐๐   บาท 
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบอนุมัติ  ๑๔ เสียง  
    ไม่เห็นชอบอนุมัติ  ๐ เสียง  
    งดออกเสียง  ๑ คน  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑๓    เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสม  ประจ าปี  ๒๕๖๕  

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  หมู่ที่  ๑๕  ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณนา             
นางมะลิจันทร์ ทวยสม ขนาดกว้าง ๑.๘  เมตร สูง ๑.๘ เมตร ยาว ๔  เมตร จ านวน ๒ ช่อง  
รายละเอียดตามแบบ  อบต.ก าหนด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)  
ตั้งงบประมาณไว้  ๒๙๓,๔๐๐   บาท 
 
 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 



หน้าที่  ๒๔  จากทั้งหมด ๒๗ หน้า  
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายในวาระ ๕.๑๓  เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) จ่ายเงินสะสมประจ าปี  ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  หมู่ที่  ๑๕  

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณนานางมะลิจันทร์ ทวยสม ขนาดกว้าง  ๑.๘  เมตร  
สูง ๑.๘ เมตร  ยาว ๔  เมตร จ านวน ๒ ช่อง รายละเอียดตามแบบ  อบต.ก าหนด  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)  งบประมาณไว้  ๒๙๓,๔๐๐   บาท 
อีกหรือไม่   

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย-  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้อภิปรายกระผมจะได้ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาฯท่านใดให้ความเห็นชอบอนุมัติ  
(นายยรรยง  แก้วไชย) เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสม  ประจ าปี  ๒๕๖๕  

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณนานางมะลิจันทร์ ทวยสม  ขนาดกว้าง  ๑.๘  เมตร   
สูง ๑.๘ เมตร  ยาว ๔  เมตร จ านวน ๒ ช่อง รายละเอียดตามแบบ  อบต.ก าหนด  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง) ตั้งงบประมาณไว้  ๒๙๓,๔๐๐   บาท 
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบอนุมัติ  ๑๔ เสียง  
    ไม่เห็นชอบอนุมัติ  ๐ เสียง  
    งดออกเสียง  ๑ คน  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑๔    เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับ 

ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ตัวแทนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  ๒  คน 
ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้นายอนุสรณ์  ดวงศรี   เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง  ระเบียบกฎหมาย  ขั้นตอน
(นายยรรยง  แก้วไชย) การพิจารณาให้ความเห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับ  

ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ตัวแทนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ต่อที่ประชุม 
นายอนุสรณ์  ดวงศรี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีท่าน
(เลขานุการสภาฯ) ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้แจ้งระเบียบการขอความเห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการ  

กองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (กปท)  
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ  ๑๒  

ให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประกอบด้วย   (๓) สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองท้องถิ่นท่ีสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  จ านวนสองคน  เป็น
กรรมการ 

ประกอบกับ  คนเดิมครบวาระในการแต่งตั้ง  ตามค าสั่งกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ส าหรับคนเดิม   
ที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกไว้ชุดเดิม  คือ  นายสายฟ้าแล๊ป  เพ็งราช และ
นายเดชา  ทุงจันทร์   

ในการคัดเลือกคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การ
บริหารส่วนต าบล  ให้สมาชิกสภาฯแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาฯคนหนึ่งที่ตนเห็นว่า
สมควรให้เป็นคณะกรรมการฯ  การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาฯรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  
โดยให้สมาชิกสภาฯแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้เพียงครั้งเดียว 
 
 
  

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 



หน้าที่  ๒๕  จากทั้งหมด ๒๗ หน้า  
ประธานสภาฯ  ส าหรับระเบียบวาระ เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน 
(นายยรรยง  แก้วไชย) หลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ตัวแทนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน  

ต าบล  จ านวน  ๒  คน  มีสมาชิกสภาฯท่านสงสัยเกี่ยวกับการขั้นตอนการคัดเลือกหรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดสงสัยสอบถาม-  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายสอบถามกระผมจะอนุญาตให้ท่านสมาชิกสภาฯเสนอรายชื่อผู้ที่  
(นายยรรยง  แก้วไชย) เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ โดยให้  

เสนอได้ทีละคน  ล าดับต่อไปจะให้ท่านสมาชิกสภาฯเสนอ  คณะกรรมการฯ คนที่  ๑ 
นายสราวุฒิ  จันเทา กระผมเสนอ นายยรรยง  แก้วไชย  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๙ เป็นคณะกรรมการกองทุนฯ  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐)   นายธนากร  ศรีน้อย   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๒  ผู้รับรอง  
     นายเดชา  บุตโลบล    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔  ผู้รับรอง  
ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นคณะกรรมการกองทุน  
(นายยรรยง  แก้วไชย) หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  คนที่  ๑  อีกหรือไม่  
ที่ประชุมฯ  -ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเพ่ิม-  
   จึงเป็นอันว่า  นายยรรยง  แก้วไชย  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๙  

ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ  คนที่  ๑ 
ประธานสภาฯ  ให้ท่านสมาชิกสภาฯเสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน  
(นายยรรยง  แก้วไชย) สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  คนที่  ๒   
นายไพจิต  แทนดวง กระผมเสนอ นายบัวพันธ์  ปัตเป  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓ เป็นคณะกรรมการกองทุนฯ  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐)   นายเดชา  ทุงจันทร์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘  ผู้รับรอง  
     นายวิรัช  วัฒยุ        สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒  ผู้รับรอง  
ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นคณะกรรมการกองทุน  
(นายยรรยง  แก้วไชย) หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  คนที่  ๒  อีกหรือไม่  
ที่ประชุมฯ  -ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเพ่ิม-  
   จึงเป็นอันว่า  นายบัวพันธ์  ปัตเป  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๓  

ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ  คนที่  ๒ 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนฯ จ านวน  ๒  ท่าน  ดังนี้  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ๑.นายยรรยง  แก้วไชย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙  

๒.นายบัวพันธ์  ปัตเป สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓  
ส าหรับรายชื่อที่สภาฯได้มีมติเห็นชอบแล้ว  มอบเลขานุการสภาฯ  ด าเนินการส่งรายชื่อให้
ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  เพ่ือแต่งตั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
นายยรรยง  แก้วไชย       ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๖  ระเบียบวาระอ่ืนๆ กระผมจะเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกสภาฯ 
(ประธานสภาฯ อบต.) ได้อภิปรายไดต้ามอ านาจหน้าที่ของท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเป็นการเสนอ 

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อท่ีประชุมสภาฯ  โดยให้เสนอสอบถามได้ทีละคน  
แล้วจะให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ ตามล าดับ 

 
  

  
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 



หน้าที่  ๒๖  จากทั้งหมด ๒๗ หน้า  
นายเดชา  บุตโลบล เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมขอเสนอ
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔)  เรื่องในวาระอ่ืนๆต่อที่ประชุม ในการด าเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขถนนที่ช ารุด  หรือทาง 

คับแคบอยากให้พิจารณาปรับเกรดถนนทั้งต าบลเหมือนครั้งที่ผ่านมาครับ  เพราะช่วงที่ 
ผ่านมามีฝนหลงฤดูท าให้ถนนในเขตต าบลเลิงแฝกของเราได้รับความเสียหายหลายหมู่บ้าน 

นายดาวเรือง  หนูนี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ส าหรับการ
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕) เข้าเวรจุดตรวจอ านวยความสะดวกบริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนต าบล   

ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้  ณ  จุดตรวจที่แห่งอยากให้ผู้ที่เข้าเวรฯแต่งกายสวมเครื่องแบบ
สมาชิก  อปพร.ให้เรียบร้อย เนื่องจากท่านผู้อ านวยการศูนย์ อปพร.อบต.เลิงแฝก  
ได้อนุมัติชุด อปพร.ให้กับสมาชิก อปพร.แล้ว 

นายบัวพันธ์  ปัตเป เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ส าหรับ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓) งบประมาณจัดซื้อเครื่องเสียง  ชุดเวที  ที่สมาชิกสภาฯได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติ โอน

งบประมาณในการจัดซื้อ  อยากให้ออกระเบียบในการเช่าเพ่ือจะได้มีรายได้เข้า อบต. 
ประธานสภาฯ ได้ถามต่อที่ประชุมมีท่านสมาชิกสภาฯ  จะถามในวาระอ่ืนๆอีกหรือไม่  
(นายยรรยง  แก้วไชย) -ปรากฏว่าไม่มี-   
 ได้อนุญาตให้นายโชคชัย  แก้วไชย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกได้ตอบข้อ

ซักถามที่สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายต่อที่ประชุม 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมขอตอบข้อ 
(นายก อบต.เลิงแฝก) ซักถามที่ท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  ดังนี้  

ตอบข้อซักถาม นายเดชา  บุตโลบล  ประเด็น ในการด าเนินการซ่อมแซมหรือ
แก้ไขถนนที่ช ารุด  หรือทางคับแคบอยากให้พิจารณาปรับเกรดถนนทั้งต าบล  ขอรับไว้
พิจารณา  ก็ให้หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ  หรืออยากแก้ไข  จัดท าประชาคม เพื่อปรับปรุง
แผน  ใช้ขอใช้งบประมาณต่อไป 

ตอบข้อซักถาม นายดาวเรือง  หนูนี  ประเด็น เข้าเวรจุดตรวจอ านวยความสะดวก
บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้  ณ  จุดตรวจที่แห่ง
อยากให้ผู้ที่เข้าเวรฯแต่งกายสวมเครื่องแบบสมาชิก  อปพร.ให้เรียบร้อย  จะด าเนินการ
ประชุมสมาชิก อปพร. ก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง และจะก าชับให้ สมาชิก อปพร. อีกครั้ง 
และจะมอบหมายท่านรองนายก อบต. ท่านปลัด อบต.  รองปลัด อบต.ได้ตรวจเยี่ยมให้
ก าลังใจกก าลังพล  อปพร. ณ  จุดตรวจบริการประชาชนด้วยครับ 

ตอบข้อซักถาม  นายบัวพันธ์  ปัตเป  ประเด็นการออกระเบียบในการเช่าเครื่อง
เสียงและชุดเวที เพื่อจะได้มีรายได้เข้า อบต.  ส าหรับประเด็นนี้  ในขณะนี้ยังไม่ได้จัดซื้อ 
หากจัดซื้อแล้วคงต้องหารือกันเกี่ยวกับการออกระเบียบอีกครั้งครับ 

ประธานสภาฯ ส าหรับวันนี้เราใช้เวลามานานพอสมควรแล้วนะครับ ผมก็จะขอปิดการประชุมประชุมสภา 
(นายยรรยง  แก้วไชย) องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก สมัยสามัญสมัยที่  ๔ ครั้งที่  ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖ ๕ นี้   

กระผมขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ท่านรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ท่านสมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนต าบลและผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านที่ได้ ให้ความร่วมมือท าให้การประชุมในวันนี้ด าเนิน ไปด้วยดี ด้วยความเรียบร้อย และ
ในโอกาสนี้ กระผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๓๐  น. 
 
  

(นายสีโห  หมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 



หน้าที่  ๒๗  จากทั้งหมด ๒๗ หน้า 
 
 
 
 
 

     
 

                (ลงชื่อ)               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายอนุสรณ์   ดวงศรี) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

 

(ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

( นายยรรยง  แก้วไชย )  

       ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลเลงิแฝก 

 
 
 
 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 


